

**กระแสธุรกรรมการค้าด้วยเงินหยวน...เอื้อประโยชน์แก่ผู้ส่งออกไทย**

ปัจจุบันเงินหยวนของจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการค้าที่ใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นราว 10% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของจีนในปี 2554 จากเพียง 1% ในปี 2553 ในทางตรงกันข้าม ความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลกกลับมีแนวโน้มลดลงหลัง Standard & Poor's (S&P) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินของสหรัฐ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะสูง ทำให้เงินหยวนโดดเด่นขึ้นในฐานะสกุลเงินที่จะเป็นตัวเลือกแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

**ปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนบทบาทเงินหยวนในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ**

- **จีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวทีโลก** จากอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐ ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนธุรกรรมการค้าระหว่างเงินและประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก และเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐ
- **รัฐบาลจีนผลักดันการใช้เงินหยวนในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2552** โดยเฉพาะการรุกทำความตกลงแลกเปลี่ยน (Swap) เงินหยวนกับเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศคู่ค้าทั่วโลก เพื่อให้สามารถค้าขายกันได้โดยไม่ต้องผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างรัสเซียและอินเดีย รวมถึงหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา นอกจากนี้ ล่าสุดสหราชอาณาจักรและฮ่องกงประกาศว่ามีแผนจะร่วมมือกันในการผลักดันกรุงลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางการค้าเงินหยวนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเกื้อหนุนการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการค้า

**แนวโน้ม : เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกรรมด้านการค้าของโลกและของไทย**

➤ **การทำธุรกรรมด้านการค้าด้วยเงินหยวนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามบทบาทของเงินในเวทีโลก** จากการที่จีนได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลกแทนที่สหรัฐ ในปี 2570 ซึ่งคาดว่าธุรกรรมการค้าระหว่างเงินกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะขยายตัวตาม โดยนักวิเคราะห์คาดว่ามูลค่าการค้าที่ใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ในปี 2555 หลังจากในช่วงปลายปี 2554 จีนได้ทำ Swap เงินหยวนกับเงินเยนครั้งประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของจีน รองจากสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเกื้อหนุนการใช้เงินหยวนของจีนในการชำระค่าสินค้าให้เพิ่มขึ้นอีกมาก

➤ **การทำธุรกรรมด้านการค้าด้วยเงินหยวนระหว่างไทยและจีนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก** โดยเฉพาะในปี 2555 หลังจากเมื่อปลายปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางจีนทำ Swap เงินบาทกับเงินหยวน ด้วยวงเงิน 7 หมื่นล้านหยวน หรือ 3.2 แสนล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นเกือบ 25% ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน อันจะเกื้อหนุนให้การชำระค่าสินค้าด้วยเงินหยวนระหว่างไทยและจีนคล่องตัวขึ้น เมื่อผนวกกับปริมาณการค้าระหว่างไทยและจีนที่มีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวสูงที่ 8.1% ในปี 2555 ก็คงยิ่งผลักดันการใช้เงินหยวนระหว่างไทยและจีนให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้า (รวมส่งออกและนำเข้า) สำคัญอันดับ 2 ของไทย รองจากญี่ปุ่น และเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย มีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็น 12% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไทยในปี 2554

**การทำธุรกรรมด้านการค้าด้วยเงินหยวนระหว่างไทยและจีนจะส่งผลดีต่อผู้ส่งออกไทย เนื่องจาก**

- ✓ **ค่าเงินหยวนมีทิศทางค่อนข้างชัดเจนและมีเสถียรภาพ** คือ ทயอยแข็งค่าขึ้นตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งภายใต้การจัดการของรัฐบาลจีน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของผู้ส่งออกไทยจากการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนผ่านเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ✓ **เงินหยวนที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับ** ส่งผลให้กำลังซื้อของชาวจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยหลายรายการที่จีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง เช่น



ทุเรียน มังคุด ลำไย ขางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา มันเส้น และเม็ดพลาสติก เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้ากับคู่ค้าชาวจีนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการค้าด้วยเงินหยวนที่คาดว่าจะมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นเป็นลำดับตามกระแสการใช้เงินหยวนที่แพร่หลายมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจีนใช้เงินหยวนในการทำการค้าระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนอกจากการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐและยูโร ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างผันผวน

**ข้อสังเกต** แม้ว่ารัฐบาลจีนจะเร่งผลักดันการใช้เงินหยวนให้มีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลจีนยังไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุน ทำให้ไม่สามารถทำการค้าขายโดยใช้เงินหยวนได้อย่างเสรี อีกทั้งปัจจุบันปริมาณเงินหยวนยังมีไม่มากพอจะรองรับปริมาณการค้าระหว่างเงินและประเทศคู่ค้าทั้งหมด

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด